

Số: /BC-HĐND

Côn Đảo, ngày tháng năm 2021

BÁO CÁO

Kết quả công tác giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 30/7/2020 của HĐND huyện về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021, HĐND huyện Côn Đảo đã triển khai thực hiện nhiệm vụ giám sát trong năm 2021, với kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2021

1. Hoạt động giám sát của HĐND huyện tại kỳ họp

Tại các kỳ họp trong năm, HĐND huyện đã tập trung xem xét, đánh giá các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết do UBND huyện trình trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh, ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản; các báo cáo công tác của Thường trực và hai Ban HĐND huyện, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân huyện,... Hai Ban HĐND huyện thực hiện chức năng giám sát thông qua việc thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết do UBND huyện và các ngành liên quan trình.

Hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn là hình thức giám sát quan trọng, thường xuyên trong các kỳ họp HĐND huyện, tuy nhiên trong năm 2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND huyện được thay thế bằng hình thức đề nghị giải trình, trả lời bằng văn bản đối với một số nội dung thông qua các buổi thảo luận Tổ đại biểu HĐND huyện xoay quanh các nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý tài nguyên, đất đai - xây dựng; vệ sinh, môi trường, mỹ quan đô thị; an toàn giao thông, xây dựng cơ bản... Qua đó, những nhóm vấn đề được đại biểu HĐND huyện lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, là nhóm vấn đề đang được cử tri quan tâm.

2. Giám sát của Thường trực, các Ban của Hội đồng nhân dân huyện

Theo Chương trình công tác giám sát năm 2021 của HĐND huyện được HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 31/7/2020 và Kế hoạch số 01/KH-HĐND ngày 12/01/2021 về công tác chủ yếu năm 2021 của Thường trực, hai Ban và các Tổ Đại biểu HĐND huyện; Trong năm 2021, Thường trực và 02 Ban HĐND huyện tổ chức 03 cuộc giám sát chuyên đề trong năm 2021: Giám sát công tác bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND huyện các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn huyện; Giám sát công tác chuẩn bị khai

giảng năm học mới (2021 - 2022) và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện; Giám sát công tác tạm giữ, tạm giam năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021 đối với Nhà tạm giữ - Công an huyện.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND huyện qua Hội nghị tiếp xúc cử tri trước, sau kỳ họp thường lệ, đợt tiếp công dân của các Tổ đại biểu HĐND huyện, trong năm 2021, Thường trực và hai Ban HĐND huyện chủ trì, thực hiện 07 cuộc khảo sát, giám sát thường xuyên: về công tác quản lý, sử dụng hệ thống camera giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn huyện; khảo sát tuyến mương thoát nước Khu dân cư số 2 và 3; công trình Trường tiểu học Côn Đảo (khu dân cư số 3); Điểm Trường mầm non (khu Bến Đầm); Dự án Nhà máy xử lý ô nhiễm chất thải rắn tồn đọng bằng công nghệ đốt tại chỗ (bãi Nhát); Dự án đầu tư Nhà máy xử lý rác mới (đường Tây Bắc); giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, công dân chuẩn bị kỳ họp thường lệ cuối năm 2021,... để phục vụ công tác thẩm tra tài liệu trình kỳ họp và theo dõi, nắm bắt tình hình phản ánh của cử tri.

Ngoài ra, Hai Ban HĐND huyện tham gia Đoàn giám sát công tác hỗ trợ chính sách cho người lao động ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, giám sát công tác quản lý nhà nước về môi trường và công tác thu gom xử lý rác thải, nước thải trên địa bàn huyện do Ủy ban MTTQVN huyện chủ trì, phối hợp giám sát công tác triển khai thực hiện Quy hoạch sử dụng đất Nông nghiệp trên địa bàn huyện Côn Đảo.

3. Giám sát của Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện

Trong năm 2021, một số đại biểu HĐND huyện đã tích cực tham gia ý kiến với một số cơ quan, đơn vị liên quan đến việc chấp hành pháp luật, về những vấn đề thuộc lợi ích chung và quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri, công dân; sau khi nhận được góp ý, hầu hết các cơ quan, đơn vị đã tiếp thu, tổ chức thực hiện và trả lời kiến nghị của các đại biểu HĐND huyện.

Thường trực HĐND huyện phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND huyện tổ chức **18** hội nghị tiếp xúc cử tri trước các kỳ họp thường lệ của HĐND huyện và tổ chức **08** buổi tiếp công dân cho 06 Tổ đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri, công dân tại nơi các vị đại biểu trúng cử để lắng nghe, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp, phản ánh; qua đó, trên cơ sở Báo cáo tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý giải quyết kịp thời, công khai, minh bạch, đúng pháp luật các ý kiến, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về quyền lợi chính đáng, hợp pháp của cử tri để thông tin đến cử tri và báo cáo kết quả giải quyết tại kỳ họp HĐND huyện. Đồng thời, Thường trực HĐND huyện yêu cầu các Tổ đại biểu HĐND huyện thường xuyên theo dõi, giám sát kết quả

giải quyết của UBND huyện và các cơ quan chức năng, để trả lời cho cử tri theo quy định.

II. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2021

Hoạt động giám sát được thực hiện đầy đủ, đảm bảo tiến độ theo chương trình, kế hoạch đề ra, phương pháp giám sát được đổi mới theo hướng tăng cường các hoạt động khảo sát thực tế, nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của HĐND huyện và những vấn đề bức xúc được cử tri, dư luận xã hội quan tâm; giám sát đúng trọng tâm, đúng thời điểm. Các kết luận được ban hành sau mỗi đợt giám sát được Thường trực HĐND, hai Ban HĐND huyện tăng cường giám sát, đôn đốc thực hiện. Đối với những kiến nghị sau giám sát chậm được giải quyết hoặc giải quyết chưa thỏa đáng sẽ được thực hiện tái giám sát hoặc chất vấn tại kỳ họp.

Qua hoạt động giám sát, các vấn đề quan tâm, bức xúc của cử tri đã được HĐND huyện đề nghị UBND huyện và các cơ quan liên quan tiếp thu, xử lý, góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của địa phương, đồng thời khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát của HĐND huyện trong việc xây dựng chính quyền địa phương. Hầu hết những ý kiến cấp bách đã được UBND huyện tiếp thu chỉ đạo giải quyết kịp thời và dứt điểm. Còn lại những nội dung có liên quan đến công tác bồi thường, hóa giá nhà khu cư xá Đất đỏ, dự án đường Dương Thanh Khiết, lấn chiếm đất công, xây nhà trên đất nông nghiệp, kênh mương thoát nước, vệ sinh môi trường, lấn chiếm vỉa hè lòng lề đường một số tuyến đường, UBND huyện đang tiếp tục chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý, giải quyết.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC GIÁM SÁT CỦA HĐND HUYỆN NĂM 2022

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 về Chương trình công tác giám sát 2022 được Hội đồng nhân dân huyện Côn Đảo khóa XII, thông qua tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2021; theo đó, năm 2022 Thường trực HĐND và hai Ban HĐND huyện thực hiện các nội dung giám sát, cụ thể như sau:

1. Giám sát tại kỳ họp thường lệ của HĐND huyện

a. Hội đồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo công tác 6 tháng và cả năm 2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự huyện.

b. Hội đồng nhân dân huyện xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, về thực hiện ngân sách nhà nước, quyết toán ngân sách nhà nước ở địa phương; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri.

c. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện chất vấn Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và các Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện; Chánh án Tòa án nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật.

d. Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện xem xét và cho ý kiến đối với các Tờ trình, Đề án và dự thảo Nghị quyết của UBND huyện trình tại kỳ họp.

2. Giám sát thường xuyên (do Thường trực HĐND, hai Ban HĐND, các đại biểu HĐND huyện thực hiện giữa hai kỳ họp HĐND huyện)

a. Thường xuyên thực hiện nhiệm vụ giám sát công tác chỉ đạo và điều hành của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết HĐND huyện thông qua các báo cáo hàng tháng, qua việc tham dự các cuộc họp do UBND huyện mời.

b. Giám sát thông qua các văn bản của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện ban hành.

c. Giám sát thông qua việc tổ chức các hoạt động giải trình tại phiên họp Thường trực HĐND huyện hàng tháng.

d. Giám sát việc thực hiện kết luận sau giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, hai Ban Hội đồng nhân dân huyện, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện.

e. Giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; việc giải quyết kiến nghị của cử tri, ..

3. Giám sát chuyên đề:

3.1. Lĩnh vực kinh tế - xã hội giám sát 03 chuyên đề:

- Giám sát các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện Côn Đảo (Nguồn phân cấp 2020-2021) và các dự án và nhiệm vụ đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế (2020-2021).

- Giám sát công tác quản lý nhà nước về vệ sinh môi trường và các dự án liên quan đến môi trường.

- Giám sát công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới (2022-2023) và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 20/12/2016 của HĐND huyện đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện.

3.2. Lĩnh vực pháp chế giám sát 03 chuyên đề:

- Giám sát công tác xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn huyện Côn Đảo;

- Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Giám sát công tác quản lý bến thủy nội địa trên địa bàn huyện.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐND HUYỆN TRONG THỜI GIAN TỚI

Để tiếp tục triển khai thực hiện chức năng giám sát đạt hiệu lực, hiệu quả; Thường trực HĐND huyện xác định một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong thời gian tới đó là:

1. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả giám sát tại các kỳ họp, nhất là các hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn. Chủ động, nâng cao chất lượng thẩm tra các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp.

2. Tăng cường lãnh đạo đảm bảo các hoạt động của HĐND huyện được thực hiện theo đúng chương trình và quy định của pháp luật; giám sát việc tiếp thu, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát; việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả các hình thức giám sát; tiếp tục đổi mới phương thức giám sát; thực hiện nghiêm túc quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu để thuận lợi cho việc theo dõi, đôn đốc và tổng hợp tình hình triển khai việc thực hiện giải quyết các kiến nghị sau giám sát, khảo sát.

4. Tổ chức tiếp công dân định kỳ của đại biểu, kịp thời nắm bắt thông tin, ý kiến kiến nghị của cử tri.

Trên đây là báo cáo Kết quả công tác giám sát năm 2021, chương trình công tác giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện./.

Nơi nhận:

- TTr. HĐND tỉnh (b/c);
- TTr. Huyện ủy (b/c);
- UBND, UBMTTQVN huyện;
- 2 Ban và các Đại biểu HĐND huyện;
- Đảng công TTĐT HĐND huyện;
- Lưu: VT, TH.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN
PHÓ CHỦ TỊCH**